

บทที่ 5

แผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

การวิจัยเรื่อง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลสู่นโยบายระดับจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตัว ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนอันจะนำไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน ด้านเกษตรชุมชน ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยประกอบด้วย กระบวนการกำหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนการนำแผนไปสู่การดำเนินงานการประเมินผล และข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การกำหนดกลยุทธ์ของชุมชน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

การกำหนดกลยุทธ์เป็นการนำผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญในแต่ละปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมากำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์พลิกฟื้นกลยุทธ์ตัดทอนกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ โดยทั้ง 8 ด้าน ของชุมชน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน

ตารางที่ 5.1 กลยุทธ์ด้านกลุ่มธุรกิจชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนควบคู่การทำงาน
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการตลาดควบคู่การให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดตั้งและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการใช้นโยบายเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ในโลกดิจิทัล

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.1 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านกลุ่มธุรกิจชุมชนพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านธุรกิจชุมชนทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนควบคู่การทำงาน กลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการตลาดควบคู่การให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนใน

เรื่องของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องของ งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าที่มาจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องของ งบประมาณในการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ในโลกดิจิทัล

5.1.2 กลุ่มเกษตรกรชุมชน

ตารางที่ 5.2 กลยุทธ์ด้านกลุ่มเกษตรกรชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย์/ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุนการจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.2 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านกลุ่มเกษตรกรชุมชนพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านกลุ่มเกษตรกรชุมชน ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย์/ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุนการจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การ

ทำปฏิกิริยาจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

5.1.3 ด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.3 กลยุทธ์ด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณทางด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และให้ความรู้เรื่องสุขภาวะแก่แรงงานต่างด้าวและประชาชนในพื้นที่
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดูแลและป้องกันปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างด้าว

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.3 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณทางด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข กลยุทธ์เชิงรุก คือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
แก่แรงงานต่างด้าวและประชาชนในพื้นที่และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดูแลและป้องกันปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างด้าว

5.1.4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางที่ 5.4 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษของ เหลือทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจากประชาชนในการ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบใน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน
กลยุทธ์การรักษา เสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.4 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพบว่า ชุมชน ได้จัดทำกล
ยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษของ
เหลือทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต กลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ
ความร่วมมือจากประชาชนในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล

ยุทธเชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

5.1.5 ด้านองค์กรเด็กและเยาวชน

ตารางที่ 5.5 กลยุทธ์ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำสาธารณะประโยชน์
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งทำสาธารณะประโยชน์
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสภาเด็กในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้งการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชนให้กับประชาชน

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.5 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านองค์กรเด็กและเยาวชนพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำสาธารณะประโยชน์ กลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการจัดตั้ง

สภาเด็กในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งทำสารานุกรมประโยชน์และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสภาเด็กในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้งการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชนให้กับประชาชน

5.1.6 ด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตารางที่ 5.6 กลยุทธ์ด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรทางการแพทย์
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจัดทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.6 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพกลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรทางการแพทย์ กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจัดทำเป็น โรงเรียนผู้สูงอายุ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพและกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

5.1.7 ด้านองค์กรการศึกษา

ตารางที่ 5.7 กลยุทธ์ด้านองค์กรการศึกษาของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาเรียน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากร
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาเรียน
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้และช่วยในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.7 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านองค์การการศึกษาพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านองค์การการศึกษาทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาเรียน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาเรียน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้และช่วยในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

5.1.8 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ตารางที่ 5.8 กลยุทธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

ประเภทของกลยุทธ์	กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์พลิกฟื้น	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม
กลยุทธ์ตัดทอน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
กลยุทธ์เชิงรุก	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด้านอาเซียน โดยการอบรมอบรมให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรม
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด้านอาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.8 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมพบว่า ชุมชนได้จัดทำกลยุทธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบรมให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมกลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด้านอาเซียน โดยการอบรมอบรมให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรมและกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด้านอาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1.9 สรุปจำนวนกลยุทธ์ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นมาทั้งหมด 8 ด้าน แสดงดังตารางที่ 5.1.9

ตารางที่ 5.9 สรุปจำนวนกลยุทธ์ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นมา ทั้ง 9 ด้าน

ด้านที่ศึกษา	จำนวนกลยุทธ์ที่ได้				รวม
	พลิกฟื้น	ตัดทอน	เชิงรุก	การรักษาเสถียรภาพ	
1. ธุรกิจชุมชน	1	1	1	1	4
2. เกษตรชุมชน	1	1	1	1	4
3. สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม	1	1	1	1	4
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1	1	1	1	4
5. องค์กรเด็กและเยาวชน	1	1	1	1	4
6. องค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการ	1	1	1	1	4
7. องค์กรการศึกษา	1	1	1	1	4
8. สังคมและวัฒนธรรม	1	1	1	1	4
รวม	8	8	8	8	32

ที่มา: จากการวิจัย

จากตารางที่ 5.9 แสดงสรุปจำนวนกลยุทธ์ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ ขึ้นมาทั้งหมด 32 กลยุทธ์ พบว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สร้างกลยุทธ์พลิกฟื้นกลยุทธ์ เจริญรุ่งเรือง กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์ตัดทอน จำนวน 8 กลยุทธ์เท่ากัน

5.2 การประเมินผล และข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัด เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม

โครงการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ ทั้ง 9 ด้าน นักวิจัยคาดว่าโครงการ ที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้

5.3.1 ด้านธุรกิจชุมชน

โครงการด้านธุรกิจชุมชนคือ “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล” จัดทำโดยเทศบาลตำบลสันผักหวานอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผล โครงการว่า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล” พบว่าควรมี การเคลื่อนไหวทางเพจสินค้าออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และควรมี หมวดยุทธศาสตร์ในแต่ละประเภทให้ชัดเจน เช่น สินค้าตกแต่งในสวน สินค้าตกแต่งในบ้าน เป็นต้น เพื่อความสะดวกสบาย และต้องเพิ่มเติมในด้านของการขายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความ สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และได้ฐานลูกค้าที่มาจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

5.3.2 ด้านเกษตร

โครงการด้านการเกษตรคือ “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” จัดทำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ ประเมินผล โครงการว่า “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” พบว่าการ ตั้งเป้าหมายในอนาคต เช่น การตั้งเป้าหมายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจำนวน 1 ตัน ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้ต้องได้มาตรฐานระดับอาเซียน โดยอาจจะแบ่งกลุ่มเกษตรกร เพื่อวัดผลการลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือการปรับใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยตรง และการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อการ ทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ให้เกิดการต่อยอดสู่การเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ สนใจจนเกิด การขยายต้นแบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา

5.3.3 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ทั้ง 8 ด้าน” เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ 1) อำเภอ

สันป่าตอง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว 2) อำเภอหางดง คือ เทศบาลตำบลบ้านปง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เทศบาลตำบลสันผักหวาน 3) อำเภอแมริม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และ 4) อำเภอสันกำแพง คือ เทศบาลตำบลออนใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้

5.3.4 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมคือ “โครงการศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวตำบลออนใต้ร่วมกับแรงงานเพื่อนบ้าน” จัดทำโดยเทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวตำบลออนใต้ร่วมกับแรงงานเพื่อนบ้าน” พบว่าควรมีการสร้าง Model ด้านสุขภาพ โดยการใช้ KM (Knowledge Management) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผู้ประกอบการ อาจจะนำเรื่องของสุขภาพไปเชื่อมโยงกับด้านเศรษฐกิจ เช่น ถ้าผู้ประกอบการดูแลแรงงานให้มีสุขภาพดีจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นอย่างไร ด้านแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีครอบครัว และลูกหลานในพื้นที่ จะเป็นจุดที่ทำให้แรงงานต่างด้าวยอมและพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการ

5.3.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ “โครงการยกระดับผลผลิตและเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการยกระดับผลผลิตและเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน” พบว่าควรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตำบลน้ำบ่อหลวง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น Smart farm ซึ่งทำให้ดินมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและการทำโดยการใช้ทรัพยากรที่มุ่งเน้นระบบอินทรีย์จนเป็นที่ยอมรับ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ชุมชนอื่น ๆ สนใจจนเกิดการขยายต้นแบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ จังหวัดพะเยา

5.3.6 ด้านเด็กและเยาวชน

โครงการด้านเด็กและเยาวชน คือ “โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาเซียน” จัดทำโดยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาเซียน” พบว่าเมื่อมีฐานข้อมูลในด้านเด็กและเยาวชนควรมีการ

ติดตามและประเมินผลอยู่เสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้า และการต่อยอดและการถ่ายทอด เมื่อสร้างแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ จะต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต้องมีการปูพื้นฐานในการเสริมสร้างทักษะในส่วนของเด็กและเยาวชน แกนนำเยาวชนต้องเข้าใจ เข้มแข็ง และมีความเสถียรในการทำงาน ต้องหาวิธีการทำให้เด็กพม่ารู้สึกสำนึกรักประเทศไทย และเชียงใหม่

5.3.7 ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการด้านผู้สูงอายุและผู้พิการคือ “โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุข” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุข” พบว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุข เกิดความยั่งยืน และทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งสามารถใช้หลักการ 5 อ. ได้แก่ 1) อาหาร เป็นอาหารที่ปลอดภัย อาจส่งเสริมการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน 2) การออกกำลังกาย มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกาย เช่น การรำวงย้อนยุค 3) การออม ต้องส่งเสริมลักษณะนิสัยการรู้จักเก็บออมให้แก่ผู้สูงอายุ ไม่ใช่หวังแค่พึ่งพาแต่เบี้ยยังชีพ 4) การให้อาชีพ พัฒนาทักษะความชำนาญที่ติดตัวมาของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และ 5) อารมณ์ สร้างกระบวนการคิด พร้อมทั้งนำประสบการณ์ในอดีตของผู้สูงอายุ มาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และควรเตรียมความพร้อมการและการวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ

5.3.8 ด้านการศึกษา

โครงการด้านการศึกษา คือ “โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู่อาเซียน” จัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู่อาเซียน” พบว่าแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการศึกษาด้านอาเซียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากที่อื่น ซึ่งในจุดนี้จะเห็นได้ว่าโครงการจะต่อยอดไปสู่แหล่งเรียนรู้อื่น มีการประชาสัมพันธ์ หรือมีการสร้างเครือข่ายให้แหล่งเรียนรู้อื่นเข้ามาศึกษาได้อย่างไร และหลักสูตรอาเซียนศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ดี แต่จะอย่างไรให้บุคลากร โดยเฉพาะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการสร้างเกมและกิจกรรมที่ไม่ต้องรอกจากทางเทศบาลแต่เพียงอย่างเดียว แต่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองได้

5.3.9 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

โครงการด้านสังคมและวัฒนธรรมคือ “โครงการไทยเงินในโลกดิจิทัล” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการไทยเงินในโลกดิจิทัล” พบว่าหาเอกลักษณ์ในความหมายของคำว่า “ของดีไทยเงิน” จะสร้างเอกลักษณ์จากอะไร เช่น ผ้า วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม เพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่าของคำว่า “ของดีไทยเงิน” ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างเรื่องราวการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์เรื่องของไทยเงินว่า ไทยเงินตำบลท่าวังพร้าว และไทยเงินประเทศลาว มีจุดเชื่อมโยงกัน เวลาไหน บุคคลสำคัญท่านใด และสร้าง story detailing แหล่งที่มาของไทยเงิน เพื่อป้องกันการสูญหายของขนบธรรมเนียม โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้สร้างและถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละประเด็นให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและอยากที่จะสืบทอดภูมิปัญญาและเรื่องราวเหล่านี้ไว้

5.3 โครงการที่คาดว่าจะประสบความสำเร็จ

โครงการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำทั้ง 9 ด้าน นักวิจัยคาดว่าโครงการที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้

6.4.1 ด้านธุรกิจชุมชน

โครงการด้านธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 1 โครงการ “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาด” จัดทำโดยเทศบาลตำบลสันผักหวานอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาด” พบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถพัฒนาให้เข้าสู่ตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ โดยการผลิตสินค้าให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของตลาด และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เพจสินค้า และควรมีการเคลื่อนไหวอัพเดทข้อมูลสินค้าตลอดเวลา ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้าเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนต่อไป

6.4.2 ด้านเกษตร

โครงการด้านการเกษตร มีทั้งหมด 1 โครงการ ซึ่งโครงการที่ทางนักวิจัยมีความเห็นว่าจะประสบความสำเร็จ คือ “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” เป็นโครงการที่ถูกรับรู้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของอบต.น้ำบ่อหลวง ซึ่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

โดยสามารถผลิตให้ได้แร่ธาตุ และสารอาหารใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีย์จากประเทศในอาเซียน ซึ่งในอนาคตจะสามารถผลิตและพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ในระดับอาเซียนต่อไป

6.4.3 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ“โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทั้ง 8 ด้าน”โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่าโครงการนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโครงการทั้ง 8 ด้านเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุในแผนยุทธศาสตร์ของอปท. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

6.4.4 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 1 โครงการ ซึ่งโครงการที่ทางนักวิจัยมีความเห็นว่าจะประสบความสำเร็จ คือ“โครงการศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวตำบลออนใต้ร่วมกับแรงงานเพื่อนบ้าน”จัดทำโดยเทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวตำบลออนใต้ร่วมกับแรงงานเพื่อนบ้าน”พบว่าโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในชุมชน ซึ่งปัญหาเกิดจากสุขภาพและโรคที่มาจากคนเหล่านี้ ซึ่งหากสามารถจัดการดูแล พร้อมทั้งควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเหล่านี้ได้ จะสามารถทำให้คนในชุมชน และแรงงานเพื่อนบ้านในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อไป

6.4.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ “โครงการยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน”จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน”เป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะดินและน้ำในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และมุ่งสู่การสร้างมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบกับทางอปท. มีโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้บรรจุอยู่ในงบประมาณปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นให้นำโครงการของอปท. ไปใช้เป็นโครงการย่อยในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

6.4.6 ด้านเด็กและเยาวชน

โครงการด้านเด็กและเยาวชน มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ “โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาเซียน” จัดทำโดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาเซียน” สามารถสร้างแกนนำกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มาจากเด็กพม่า มีการส่งเสริมการสร้างกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนต่างชนชาติในพื้นที่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนในชุมชน โดยอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการเยาวชนอาเซียนในพื้นที่ ซึ่งสามารถขยายสู่ระดับชุมชนได้อีกด้วย

6.4.7 ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

คือ “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุข” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุข” พบว่าศักยภาพในการดำเนินการที่พร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนยังมีไม่มากเพียงพอที่จะให้หน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน จึงควรนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หรือความพร้อมที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปสร้างความร่วมมือ โดยการเชิญประเทศในอาเซียนเข้ามาดูงานหรือร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านผู้สูงอายุและผู้พิการให้ถึงมาตรฐานในระดับอาเซียนได้

6.4.8 ด้านการศึกษา

คือ “โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู่อาเซียน” จัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านปาง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู่อาเซียน” เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลบ้านปางได้มีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน สำหรับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคู่ต้นแบบอาเซียนศึกษาในชุมชน โดยการสร้างหลักสูตรอาเซียนศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งมีการสร้างเกมและกิจกรรมซึ่งสามารถนำมาขยายผลไปยังศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ในพื้นที่ต่อไป

6.4.9 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

โครงการด้านสังคมและวัฒนธรรม มีทั้งหมด 1 โครงการ คือ “โครงการไทยเงินในโลกดิจิทัล” จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการไทยเงินในโลกดิจิทัล” ซึ่งคนในชุมชนจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างกับการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นแผนการดำเนินงานที่จะ

มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยเจ็ดผ่านสื่อออนไลน์ โดยแปลเป็น 3 ภาษาหลักคือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะใช้ประโยชน์จากการให้ความรู้ด้านภาษาไปติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับชุมชนไทเงินในประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

